

## EXIM BANK จับมือองค์กรรับประกันการส่งออกของรัฐในเอเชีย ขยายศักยภาพองค์กรช่วยผู้ส่งออกรับมือความเสี่ยงวิกฤตโลก

EXIM BANK และองค์กรรับประกันการส่งออกของรัฐในเอเชียรวม 9 ประเทศสมาชิกพร้อมจับมือเพิ่มมูลค่าการค้าและเม็ดเงินไหลเข้าเอเชีย โดยอาศัยความสนับสนุนจากภาครัฐและความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลเครดิตและขยายศักยภาพในการรับความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้บริการรับประกันการส่งออกและบริการอื่นๆ ตอบสนองความต้องการผู้ส่งออกท่ามกลางภาวะวิกฤตการเงินโลก

ดร.อภิชาติ บุญธีรวัชร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ในฐานะประธานกลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาค (Regional Cooperation Group : RCG) ของเอเชีย ได้เข้าร่วมประชุมวาระพิเศษของ RCG ของเอเชียกับผู้บริหารองค์กรรับประกันการส่งออก (Export Credit Agencies : ECAs) ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐรวม 9 ประเทศสมาชิก โดยมี Mr. Hidehiro Konno ประธาน Berne Union และประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) เป็นประธานการประชุม ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเร็วๆ นี้

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยถึงผลการประชุมในครั้งนี้น่า วิกฤตการเงินของโลกในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง (Real Economy) ทำให้การค้าและเงินลงทุนไหลเข้าในเอเชียและตลาดโลก ลดลง ECAs ในเอเชียทั้ง 9 ประเทศจึงต้องร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการค้าและทำให้เกิดเงินทุนไหลเข้าเอเชียและประเทศต่างๆ ทั่วโลก แต่ปัจจัยสำคัญคือ การสนับสนุนจากรัฐบาลที่จะเสริมสร้างศักยภาพของ ECAs ในการดำเนินภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออก

ดร.อภิชาติ กล่าวว่ ประเทศสมาชิกตกลงจะแลกเปลี่ยนข้อมูลเครดิตที่เป็นปัจจุบันและทันการณั ระหว่างกัน ทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี ไม่ว่าจะเป็ข้อมูลประเทศ ธนาคาร และผู้ซื้อในต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามการชำระเงินล่าช้าและการติดตามหนี้และตรวจสอบเครดิตของคู่ค้า ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายผ่านพ้นวิกฤตการเงินของโลกในครั้งนีไปได้ด้วยดี

ดร.อภิชาติ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี ECAs ในเอเชียจะทำงานร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ส่งออกซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากระบวนการผลิตและป้อนสินค้าสู่ผู้บริโภคทั่วทั้งเอเชีย โดยผนึกรวมองค์ความรู้และความสามารถในการรับความเสี่ยงเข้าด้วยกันเพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร ECAs ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภาวะวิกฤตการเงินของโลกในรูปแบบต่างๆ อาทิ การประกันต่อ (Reinsurance) และการประกันร่วม (Coinsurance)

ทั้งนี้ Berne Union เป็นที่รวมกลุ่มขององค์กรให้บริการรับประกันการส่งออกและการลงทุนระหว่างประเทศ ใน 5 ภูมิภาคหลักทั่วโลก ในการประชุมวาระพิเศษครั้งนี้มีสมาชิก Berne Union ในเอเชียเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 9 ECAs จากออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย ฮังกง และได้หวั่น

20 พฤศจิกายน 2551  
ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร